



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๘๗,๗๔๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## วิจัยวัดแอดมิชชั่น-รับตรง หาข้อยุติให้สังคมเลิกถกเถียงระบบใดดีที่สุดคัดเลือกเด็กเข้ามหา'ลัย

กรุงเทพฯ ● มหาวิทยาลัยซานริบ กำหนดสัดส่วนแอดมิชชั่น-รับตรง ซึ่งตอบโจทย์สร้างความเป็นธรรมได้ แต่ยังคงเตรียมทำวิจัยค้นหาคูณภาพ 2 ระบบว่าช่องทางไหนดีกว่ากัน เพื่อเป็นข้อยุติชี้ชัดว่าระบบใดดีที่สุดในการคัดเลือกเด็กเข้าสถาบันอุดมศึกษา

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 กล่าวถึงกรณีที พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการให้มหา'ลัยต่าง ๆ กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่นให้ชัดเจน ว่า จากการหารือร่วมกับ รว.ศธ. เห็นสอดคล้องกันว่าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาควรเป็นระบบที่มีความหลากหลายเหมาะสม และสามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนได้ตรงตามที่คณะ/สาขาต้องการ เป็นระบบที่มีความเป็นธรรม และไม่สร้างภาระให้กับเด็กและผู้ปกครอง ดังนั้นการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องมี 2 ระบบ คือระบบรับตรง และระบบแอดมิชชั่น จึงจะตอบโจทย์ได้

“เราเห็นตรงกันว่าระบบแอดมิชชั่นจะตอบโจทย์ในเรื่องความเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้กับเด็กและผู้ปกครอง ส่วนระบบรับตรง ทำให้มหา'ลัยคัดเลือกเด็กได้ตรงตามความต้องการมากกว่า แต่สร้างภาระซึ่งในส่วนนี้ ที่ผ่านมาก ทปอ.มีมติขอความร่วมมือมหา'ลัยในสังกัด 27 แห่งขอให้ลดการสอบตรงลงมาใช้ข้อสอบกลางมากขึ้น” นพ.เฉลิมชัยกล่าว

รองประธาน กมธ.ด้านการศึกษาและกีฬา กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมอบให้ มศว ทำวิจัยระบบการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เปรียบเทียบเด็กที่เข้าเรียนระบบรับ

ตรงกับระบบแอดมิชชั่นว่าระบบใดมีคุณภาพมากกว่ากัน ซึ่งหากผลวิจัยออกมาชี้ชัดว่าระบบใดมีคุณภาพมากกว่าอีก ระบบ ต่อไปมหา'ลัยก็ควรเพิ่มสัดส่วนการรับเด็กเข้าเรียนในระบบดังกล่าวให้มากขึ้น

“สาเหตุที่ ทปอ.สนับสนุนให้ทำวิจัยเรื่องดังกล่าว เพราะอยากให้มีงานวิชาการมาสนับสนุนแนวทางการทำงานในอนาคต จะได้ไม่เกิดข้อถกเถียงอย่างที่ผ่านมา ดังนั้นขณะนี้จึงยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าจะจัดสัดส่วนการรับเด็กเข้าเรียนในระบบใดมากกว่ากัน และหากผลวิจัยมีความชัดเจนจะเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป” นพ.เฉลิมชัยกล่าว

ด้านนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับ รว.ศธ.ที่ต้องการกำหนดสัดส่วนระหว่างการแอดมิชชั่นและการรับตรงให้ชัดเจน ที่ผ่านมาก ทปอ.ขอความร่วมมือมหา'ลัยต่างๆ ให้กำหนดสัดส่วนรับตรงและแอดมิชชั่นที่ 50:50 แต่มหา'ลัยบางแห่งก็ยังมีรับตรงเกินกว่า 50% และไม่ใ้ใจว่าจะถึง 70% หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หลังปรับสัดส่วนการรับแล้วคงยังไม่สามารถประเมินได้ว่าการรับตรงของมหา'ลัยจะเพิ่มขึ้นเหมือนกันหมด เพราะธรรมชาติของแต่ละแห่ง หรือแต่ละคณะ/สาขาแตกต่างกัน แต่ที่ยอมรับว่าปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบยังเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่ง ทปอ.พยายามหาทางแก้ไข โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทปอ.มีมติขอความร่วมมือให้มหา'ลัยต่างๆ มาใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งจะมีทั้งวิชาสามัญ 9 วิชา การทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนต้องวิ่งสอบหลายที่

